



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๒๑๕

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และ ผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่มีประเด็นเกี่ยวข้อง และอาจมีผลกระทบต่อการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑-๕

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์

ประจำวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔

ประเด็น	ที่มา/URL	จำนวน	ความคิดเห็น
อดีต ส.ก./ผู้ค้าเยาวราช ร้อง กทม.ทบทวนปรับ ลดมิวจราจรย่านเยาวราช	www.facebook.com /PPTVHD๓๖ https://www.facebook.com/๖๑๗๖๒๐๔๙๔๔๙๒๒๔๐๐/posts/๕๖๘๐๙๓๙๑๘๑๙๒๓๘๑๔/	๙๘๒ likes ๔๐ shares ๑๔๑ comments ๑,๐๐๐ engage count	<p>- ร้อยละ ๕๕ ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี กทม.ดำเนินโครงการจัดระเบียบและปรับภูมิทัศน์ ถนนเยาวราช โดยทดลองปิดถนนฝั่งละ ๑ ช่องจราจร ทำให้เหลือช่องจราจรเพียง ๓ ช่องจราจร ซึ่งอดีต ส.ก.เขตสัมพันธวงศ์ ระบุโครงการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวจำนวนมาก โดยเฉพาะห้างร้านต่าง ๆ นั้น เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ควรมีร้านค้าที่หลากหลายและศึกษาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงจัดระเบียบจราจร จัดหาที่จอดรถ เพิ่มจุดทิ้งขยะ-ห้องน้ำ และพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างชุมชน</p> <p>- ร้อยละ ๔๕ ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต ร้านค้าอาคารพาณิชย์มีการเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ภาครัฐควรให้ความสำคัญและดูแลไม่ให้ได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าว ส่วนกลุ่มร้านค้าบนทางเท้า หรือสตรีทฟู้ดควรจัดหาพื้นที่ให้ค้าขายที่เหมาะสม ไม่กีดขวางทางสัญจร โดยอาจใช้พื้นที่ถนนทรงวาดเป็นถนนคนเดิน</p>

**ข้อเสนอแนะ** สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประสานถึงเหตุผลความจำเป็น แนวทางการดำเนินโครงการจัดระเบียบและปรับภูมิทัศน์ถนนเยาวราช รวมทั้งความคืบหน้าการทดลองดำเนินโครงการการจัดทำประชาพิจารณ์ผู้ค้าในพื้นที่ ตลอดจนการประเมินผลช่วงทดลองโครงการ รวมถึงการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการดังกล่าว